
Cofnodion cyfarfod Cyngor Dinas Bangor a gynhaliwyd yn Neuadd y Penrhyn a thrwy fideo-
gynadledda Teams ar 9 Rhagfyr 2024 am 6.30 pm. 
 
PRESENNOL:-  Ei Deilyngdod y Maer, Cyng. Gareth Parry (Cadeirydd), Cyng. Medwyn Hughes 
(Dirprwy Faer), Cyng. Steve Bell, Cyng. Salamatu Fada, Cyng. Dylan Fernley, Cyng. John Wynn 
Jones, Cyng. Nigel Pickavance, Cyng. Eirian Williams Roberts, Cyng. Mark Roberts, Cyng. 
Delyth Russell, Cyng. Lisa Toth a'r Cyng. John Wyn Williams. 
 
Swyddogion:- Martin Hanks (Cyfarwyddwr Dinesig), Carwyn Davies (Swyddog Gweinyddol) 
Emlyn Williams (Swyddog Prosiect) a Rhiannon Elis Williams (Cyfieithydd) a thri aelod o'r 
cyhoedd. 
 
98/24 YMDDIHEURIADAU: Cyng. Simon Hibbs, Cyng. Beverley Jones, Cyng. Elin Walker 
Jones, Cyng. Huw Wyn Jones, Cyng. Meic Pattison, Cyng. Gareth Roberts a'r Cyng. Gwynant 
Roberts. 
 
99/24 DATGAN BUDDIANT ARIANNOL NEU GYSYLLTIAD PERSONOL 
Dim 
 
100/24 CYFRANOGIAD Y CYHOEDD 
Cyflwynodd cynrychiolydd o YCG fanylion y Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) (CDM 
2015) i'r Cyngor. Mae'r Rheoliad hwn yn manylu ar gyfrifoldeb y Cyngor o ran Iechyd, 
Diogelwch a Lles prosiectau adeiladu. O ystyried y gwaith adnewyddu parhaus ar Bier Garth 
ac ymddeoliad tebygol Swyddog Prosiect y Cyngor yn ddiweddarach yn 2025, ystyriwyd ei 
bod yn amserol codi ymwybyddiaeth o fanylion cyfrifoldebau'r Cyngor. 
 
101/24 CYMERADWYO COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR AR 25 TACHWEDD 2024. 
PENDERFYNWYD: derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd fel 
cofnod cywir o'r cyfarfod. 
 
102/24 ADRODDIAD Y CYFARWYDDWR DINESIG 
Roedd adroddiad y Cyfarwyddwr Dinesig wedi'i ddosbarthu cyn y cyfarfod. 
Diolchodd y Cyfarwyddwr Dinesig yn gyntaf i’r cyfieithydd heno, Rhiannon Elis Williams, am 
gamu i’r adwy i gyflenwi dros Sioned yn ystod ei chyfnod anodd. Adroddodd ymhellach fod 
Sioned bellach yn ôl yng Ngogledd Cymru ac yn gobeithio dychwelyd ar gyfer cyfarfod mis 
Ionawr. Roedd adroddiad yn rhoi crynodeb byr o brosiectau a mentrau'r Cyngor wedi'i 
gylchredeg ymlaen llaw. Amlygodd y Cyfarwyddwr fod yr adroddiad hwn yn fyrrach nag 
arfer oherwydd dim ond pythefnos oedd  ers y cyfarfod diwethaf ac yn ystod y cyfnod 
hwnnw bu ar wyliau blynyddol am rai dyddiau. 
Tynnodd y Cyfarwyddwr sylw’r Cyngor at y canlynol: 

i) Cynhaliwyd digwyddiad cyntaf Bangor 2025 yn y Gadeirlan ar Sul cyntaf yr 
Adfent, sef 1 Rhagfyr, pan arweiniodd Archesgob Cymru y gwasanaeth, a 
fynychwyd gan holl Esgobion Cymru. Roedd Maer Bangor hefyd yn bresennol. 

ii) Mae’r cyfnod rhybudd cychwynnol i ymateb i’r cais am is-etholiad yn Ward 
Menai bellach wedi dod i ben a bydd y canlyniad yn cael ei gyhoeddi yn y 
cyfarfod nesaf. 



iii) Cynhaliwyd cyfarfod o Bartneriaeth Strategol Bangor yr wythnos flaenorol, pryd y 
tynnwyd sylw at y mentrau cadarnhaol sy'n datblygu ar y Stryd Fawr a chanol y 
Ddinas. Nodwyd hefyd bod y ganolfan feddygol newydd arfaethedig hithau yn 
datblygu'n araf. 

iv) Trefnwyd cyfarfod gyda Rheolwr Adran Teledu Cylch Cyfun a Bwrdeistrefol 
Cyngor Gwynedd yn ddiweddarach yn yr wythnos a'r gobaith oedd dod i 
gytundeb i gychwyn rhaglen CCTV y parc chwarae. 

Gofynnodd y Cyngor am ragor o fanylion gan Gyfarwyddwr y Ddinas ar rai o'r pwyntiau a 
godwyd a chafwyd trafodaeth fer ar rai eitemau. 
Penderfynwyd: derbyn yr adroddiad 
 
102 /24 CYMERADWYO PARHAU AG AELODAETH UN LLAIS CYMRU 
Manylion cost adnewyddu’r aelodaeth, yn seiliedig ar nifer yr etholwyr, oedd £2,200 ar gyfer 
y deuddeg mis nesaf ac roedd y wybodaeth hon wedi'i chylchredeg ymlaen llaw i'r Aelodau. 
Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid fod y Pwyllgor wedi gwerthuso'r manteision a'r 
costau sy'n gysylltiedig â'r Cyngor yn cynnal ei aelodaeth o Un Llais Cymru a dywedodd fod y 
Pwyllgor wedi pleidleisio'n unfrydol i argymell i’r Cyngor barhau i fod yn aelod. 
Penderfynwyd: cymeradwyo aelodaeth o Un Llais Cymru am ddeuddeg mis arall. 
 
103/24 TRAFOD CAIS AM GRANT GAN POBL I BOBL. 
Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid fod y Pwyllgor wedi gwerthuso'r cais am grant ac 
wedi mynegi rhai pryderon ynghylch a oedd y cais hwn yn cyd-fynd â chylch gorchwyl y 
Cyngor. Adroddodd y Cadeirydd fod y Cyfarwyddwr Dinesig wedi ymgynghori ag Un Llais 
Cymru ar y mater, a ddaeth i'r casgliad bod hwn yn faes amwys ond nad oedd yr archwilwyr 
yn debygol o herio unrhyw benderfyniadau i gynorthwyo ffoaduriaid sydd wedi'u lleoli'n 
lleol. Yn dilyn trafodaeth fanwl, teimlwyd nad oedd y cais yn glir ynghylch beth yn union y 
gofynnir i'r Cyngor ei gefnogi'n ariannol. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan grant. 
Penderfynwyd: gofyn i Gyfarwyddwr y Ddinas gyfarfod â chynrychiolwyr Pobl i Bobl i gael 
eglurhad am fanylion y cais a hefyd eu hysbysu am ffynonellau cymorth eraill i ffoaduriaid yr 
oedd yn bwriadu eu cynnig. 
 
104/24 PENODI GWEITHGOR TASG A GORFFEN I DRAFOD CAM NESAF GWELLIANNAU’R 
STRYD FAWR. 
Yn dilyn cwblhau cam cyntaf prosiect Gwella’r Stryd Fawr a ariannwyd drwy grant 
Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus, cynigiwyd sefydlu gweithgor i 
archwilio syniadau y gellid eu hymgorffori yn ail gam y gwelliannau i’r Stryd Fawr, naill ai o 
fewn ardal ganolog Llywodraeth Cymru neu ar gyrion yr ardal graidd. Rhagwelir unwaith y 
cytunir ar brosiect ail gam a'i gyflwyno i'r Cyngor, y ceisir arian grant i ariannu'r gwelliannau 
y cytunwyd arnynt. 
Penderfynwyd: penodi’r Cyng G. Parry (Maer), Cyng. M. Hughes (Dirprwy Faer), Cyng N. 
Pickavance, a Cyng L. Toth ar Weithgor y Stryd Fawr. 
 
105/24 CAIS CYNLLUNIO 

i. Cais cynllunio C24/0984/11/CR – Ffordd y Coleg, Bangor – Cais i gadw ffenestri 
gwydr o fewn y Brifysgol wedi eu symud o leoliad arall. 

Nid oedd unrhyw wrthwynebiadau. 
 



 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.40pm 

CYFARWYDDWR DINESIG – Martin Hanks – CITY DIRECTOR 


